

"ดาวพงษ์"ถามจำเป็นมั้ยต่ออายุตัวครู

นำเสนอเมื่อ : 18 ม.ค. 2559

รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายครูสภา แนะเป็นต้นแบบข้าราชการครู พร้อมให้การบ้านครูสภาหาเหตุผลการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วันนี้(18 ม.ค.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่า ได้ขอให้ชาวคุรุสภาทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการครูทั่วประเทศ เพราะคุรุสภาถือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องจรรยาบรรณและวิชาชีพครู จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่ต้องยึดถือระเบียบวินัยในวิชาชีพอย่างเคร่งครัด โดยผู้อำนวยการสำนักต่างของคุรุสภาก็จะต้องทำตัวเป็นเหมือนศูนย์ข้อมูลขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของคุรุสภาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งตนได้มอบเป็นการบ้านให้เลขาธิการคุรุสภาไปรวบรวมประเด็นปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นว่า มีอุปสรรคอะไรบ้าง แล้วยกรายงานให้ทราบภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อจะได้ช่วยเติมเต็มการทำงานของคุรุสภาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมอบหมายให้คุรุสภาไปศึกษาเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ว่า เหตุใดต้องมีการต่ออายุทุก ๆ 5 ปี สามารถต่อแบบระยะยาวได้หรือไม่ โดยมีตัวอย่างการต่อใบอนุญาตครูของต่างประเทศ ซึ่งจะมีการต่อทุก 10ปีและก็จะไม่มีการต่ออีก ทั้งนี้ขอให้คุรุสภาไปศึกษารายละเอียดและเหตุผลให้ชัดเจน เพราะเรื่องนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระงานของครูได้

ด้าน ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พล.อ.ดาวพงษ์ ได้หารือถึงโครงการคุรุทายาท ว่า อยากให้คุรุสภาไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ว่า จะมีวิธีการประเมินเด็กในโครงการคุรุทายาทตามมาตรฐานวิชาชีพครูก่อนสำเร็จการศึกษาได้อย่างไรบ้าง โดยมีผู้เสนอว่า ควรให้มีการประเมินระหว่างเรียนปี 3 หรือ 4 ซึ่งคุรุสภาจะไปหารือกับ สกอ.เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว ขณะเดียวกันบอร์ดคุรุสภาได้มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูว่ายังมีความจำเป็นหรือไม่ ตามที่ รมว.ศึกษาธิการมอบให้ไปศึกษาแล้ว ซึ่งต้องรอผลการศึกษาก่อน หากคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการสร้างภาระให้ครูก็อาจจะเสนอให้ยกเลิกการต่ออายุได้ แต่ถ้ามองว่ายังมีความจำเป็นอยู่เพราะครูจะได้รับการพัฒนา ก็ควรให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป แต่จะต้องลดระยะเวลาในการดำเนินการต่ออายุลงจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 45 วัน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 18 มกราคม 2559](#)